


Tour Thụy Sĩ - Ý - Pháp - Monaco - Tây Ban Nha

Khám phá sự kỳ diệu của Châu Âu với tour du lịch đặc biệt ở Thụy Sĩ và Pháp, kết hợp với tham quan vườn hoa oải hương Valensole, miền nam nước Pháp. Đến Tây ban nha, khám phá nét văn hóa lâu đời và kiến trúc độc đáo của Barcelona, từ kiệt tác của Gaudi...

CODE:	210A	CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH 
5/26	<p>Ngày 1: Khởi hành đến sân bay Zurich Thụy Sĩ Khách sẽ xuất phát từ USA hoặc các quốc gia khác đến sân bay quốc tế Zurich, Thụy Sĩ. → Nghỉ qua đêm trên chuyến bay</p>	
5/27	<p>Ngày 2: Zurich - Công Quốc Liechtenstein Thụy Sĩ Sau khi nhập cảnh đoàn khởi hành tham đến thác nước Rheinfall, lớn nhất châu Âu, cuốn hút với dòng nước chảy mạnh mẽ và bọt trắng xóa, thu hút du khách khắp nơi. Tour tham quan Zurich, thành phố lớn nhất Thụy Sĩ: Khu phố cổ Altstadt; Chiếc cầu cổ kính Münster bắc qua hai Nhà thờ chính Grossmünster và Frauenkirche, đây cũng là những cảnh quay trong phim Hạ cánh nơi anh. Đoàn đến chụp ảnh trụ sở liên đoàn bóng đá FIFA. Sau buổi ăn trưa đoàn đến Vaduz, thủ phủ của Công quốc nhỏ bé Liechtenstein chỉ khoảng 160km², nằm thò giữa Thụy Sĩ và Áo. Những con phố nhỏ xinh đẹp với các cửa hàng địa phương, quán cà phê và không khí thanh bình tạo nên trải nghiệm thú vị cho du khách khi khám phá Vaduz → Nghỉ hotel tại Chur</p>	
5/28	<p>Ngày 3: Chur - Làng Guarda - Bernina Express - Tirano Thụy Sĩ Hôm nay đoàn đến ngôi làng Guarda, là thị trấn cổ tích với những ngôi nhà Engadine đầy màu sắc, trang trí hoa văn tinh tế. Nằm trên dãy Alps, thị trấn mang vẻ đẹp yên bình với cảnh quan núi non hùng vĩ và thung lũng xanh mướt. Tour tiếp đến nhà ga Pontresina khởi hành tuyến đường sắt Bernina được Unesco. Chúng ta trải nghiệm trên con tàu ngắm cảnh Bernina Express từ Pontresina đến Tirano trong 2 giờ. Một hành trình đầy ngoạn mục qua những cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ của dãy Alps, đưa ta đỉnh cao nhất ở 2.253 mét. Chúng ta sẽ choáng ngợp khung cảnh hùng vĩ, sông băng trắng xóa, rừng thông, hồ nước trong vắt. Con tàu tiếp tục uốn lượn qua cầu xoắn ốc Brusio, tàu chạy theo một đường vòng kỳ diệu, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, cho phép tàu vượt qua độ cao một cách ấn tượng. Cuối cùng đoàn ta dừng lại tại Tirano, một thị trấn Ý thanh bình và duyên dáng. → Nghỉ Hotel tại Chiaso</p>	
5/29	<p>Ngày 4: Tirano - Como - Milan Ý Tour du lịch tham quan Hồ Como và thành phố Milan là hành trình tuyệt vời, kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và sự sang trọng của thành phố. Hồ Como, với làn nước trong xanh, những ngôi làng xinh đẹp và biệt thự cổ kính, mang đến không gian yên bình, lãng mạn. Trong khi đó, Milan, trung tâm thời trang và nghệ thuật, gây ấn tượng với những công trình kiến trúc hùng vĩ như Nhà thờ Duomo, lâu đài Sforza và các bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng. Đây là chuyến đi hoàn hảo cho những ai yêu thích sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa. → Nghỉ hotel tại Milan</p>	

5/30	<p>Ngày 5: Mila - Monaco - Làng cổ Eze - Nice Pháp</p> <p>Hôm nay chuyển xe lướt dọc theo đường biển Địa Trung Hải tuyệt đẹp với cảnh biển xanh thẳm, những vách núi hùng vĩ, và các thị trấn ven biển đầy sắc màu, tạo nên khung cảnh ấn tượng. Tour dừng chân tại Monaco mê hoặc với cung điện Hoàng gia uy nghiêm và bến cảng xa hoa, nơi du thuyền lộng lẫy đậu kín. Làng Eze với vẻ đẹp huyền bí và kiến trúc cổ kính, nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Ngõ đá quanh co và tầm nhìn ngoạn mục ra biển. Chợ Saleya ở Nice là thiên đường ẩm thực đặc sản, nơi bày bán hoa tươi rực rỡ, rau củ và đặc sản địa phương. Con đường biển Promenade des Anglais sôi động, và kiến trúc pha trộn đầy nghệ thuật.</p> <p>→Nghỉ hotel tại Nice</p>
5/31	<p>Ngày 6: Nice - Cannes - Nice Pháp</p> <p>Chuyến tham quan thành phố Nice và Cannes trong một ngày mang đến cho du khách trải nghiệm tuyệt vời của miền Côte d'Azur. Sáng, du khách sẽ dạo bước qua phố cổ Nice, ngắm biển xanh và thưởng thức không khí trong lành tại Promenade des Anglais. Sau đó, thăm Chợ hoa Cours Saleya và những công trình lịch sử như Nhà thờ Nice. Chiều, di chuyển đến Cannes, nơi nổi tiếng với Lễ hội phim quốc tế. Du khách có thể dạo bước trên Croisette, ngắm các biệt thự sang trọng và những bãi biển tuyệt đẹp của thành phố.</p> <p>→Nghỉ hotel tại Nice</p>
6/1	<p>Ngày 7: Nice - Khe núi Verdon Pháp</p> <p>Tour tham quan đến khe Verdon, với vách đá vôi cao chót vót và dòng sông xanh ngọc, tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, được ví như kỳ quan thiên nhiên dành cho nước Pháp. Đoàn tham quan và chụp ảnh tại các điểm ngắm cảnh dọc đường Route des Crêtes, nơi có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh ngoạn mục của hẻm núi từ trên cao. Tour đến ngôi làng Moustiers-Sainte-Marie, một ngôi làng cổ kính nằm gần Verdon, nổi tiếng với nghệ thuật gốm sứ và phong cảnh thanh bình.</p> <p>→Nghỉ hotel tại Aix en Provence</p>
6/2	<p>Ngày 8: Aix En Provence - Avignon - Montpellier Pháp</p> <p>Chuyến tham quan thành phố Avignon và Montpellier mang đến sự kết hợp giữa lịch sử và vẻ đẹp hiện đại. Sáng, du khách khám phá Avignon, với Cung điện Giáo hoàng hùng vĩ và cầu Saint-Bénézet nổi tiếng. Không khí cổ kính và những con phố đá lát tạo nên vẻ đẹp quyến rũ. Chiều, đến Montpellier, thành phố trẻ trung và năng động. Du khách có thể dạo qua Place de la Comédie, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của Arc de Triomphe và thư giãn trong các công viên xanh mát. Một hành trình đầy màu sắc và ấn tượng</p> <p>→Nghỉ hotel tại Montpellier</p>
6/3	<p>Ngày 9: Montpellier - Barcelona</p> <p>Sau buổi điểm tâm đoàn khởi hành đến thành phố Barcelona. Du khách ghé thăm Cung điện Montjuïc, với khu vườn xinh đẹp và cảnh quan thành phố tuyệt đẹp. Buổi chiều, thư giãn tại Bãi biển Barceloneta, nơi có không gian biển xanh mát. Cuối cùng, du khách khám phá Công viên Ciutadella, một không gian xanh lý tưởng để thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của Barcelona.</p> <p>→Nghỉ tại Barcelona</p>

<p>6/4</p>	<p>Ngày 10: Barcelona</p> <p>Sau buổi điếm tầm đoàn tham quan Barcelona bắt đầu với việc khám phá Sagrada Família, kiệt tác chưa hoàn thành của Gaudí, nơi kiến trúc độc đáo khiến du khách trầm trồ. Tiếp theo, du khách dạo qua Công viên Güell, ngập tràn màu sắc và nghệ thuật, trước khi ghé thăm Casa Batlló, một trong những ngôi nhà độc đáo của Gaudí. Buổi chiều, du khách tham quan Barri Gòtic với những con phố cổ kính và Nhà thờ Barcelona tráng lệ. Cuối ngày, thư giãn tại Quảng trường Catalonia và thưởng thức ẩm thực Tây Ban Nha.</p> <p>→ Nghỉ tại Barcelona</p>
<p>6/5</p>	<p>Ngày 11: Barcelona - Đến sân bay Tây Ban Nha</p> <p>Sau buổi điếm tam đoàn tham quan chợ La Boqueria, khám phá ẩm thực địa phương và văn hóa chợ truyền thống. Thời gian còn lại thư giãn, tự do mua sắm đến giờ khởi đến sân bay làm thủ tục chuyến bay.</p> <p>→ Nghỉ trên chuyến bay</p>

